

# Viêm âm đạo: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Nhiễm trùng vùng kín là tình trạng nhiễm trùng cô bé mà đa số chị em nào cũng đã bị ít nhất 1 lần. Trong đó, hiện tượng viêm nhiễm phụ khoa bởi vi khuẩn là phổ biến nhất. Bệnh lý này vô cùng phổ biến tại phái yếu tuổi 15 - 44.

Phần lớn phái đẹp nào cũng đã từng mắc phải viêm cô bé. Bệnh lý ví như được điều trị đúng bí quyết sẽ triệt để triệt để và không nguy hiểm tới sức khỏe Mục lục

## Viêm nhiễm âm đạo là gì?

Viêm nhiễm âm hộ là tình trạng âm đạo gặp phải nhiễm trùng, tiết xuất dịch có mùi khó chịu, gây nên hiện tượng ngứa ngáy và đau đớn, nguy hiểm tới sức khỏe cũng như cuộc sống của người phái đẹp.

Hiện tượng viêm nhiễm tại vùng kín thường được phân mẫu theo nguyên nhân gây nên bệnh lý :

Viêm nhiễm vì nấm Candida

Viêm âm đạo bởi tạp khuẩn

- Nhiễm trùng do trùng roi Trichomonas
- Viêm do bệnh lậu (Chlamydia)
- Nhiễm trùng bởi vi rút
- Nhiễm trùng ko lây lan
- Viêm teo âm hộ

## Triệu chứng viêm âm đạo

Cô bé của phụ nữ hay tiết dịch sở hữu màu trắng trong hoặc hơi đục. Đây là bí quyết vùng kín tự khiến cho sạch các tế bào chết, cũng như phòng ngừa nhiễm khuẩn và những virut có hại xâm nhập đến cô bé. Có thể nhắc, tiết dịch cô bé là cách thức hoạt động khiến cho sạch sẽ cơ thể ngẫu nhiên mà ai cũng bắt buộc sở hữu.

Dịch tiết vùng kín thông thường (không bắt buộc bệnh lý) sẽ không gây cảm thấy đau đớn hay ngứa ngáy. Số lượng dịch tiết chảy cũng không giống nhau tại từng lúc. Có lúc nó chỉ là một lượng không to rất loãng, mang thời điểm tiết nhiều và đặc hơn.

[địa chỉ khám nam khoa ở hà nội](#)

[phòng khám đa khoa tư nhân tại hà nội](#)

[chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu](#)

[chữa yếu sinh lý ở đâu](#)

[điều trị bệnh trĩ ở đâu](#)

[chi phí cắt trĩ ngoại](#)

[đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt](#)

[đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền](#)

[địa chỉ phá thai an toàn](#)

[phá thai hết bao nhiêu tiền](#)

[chi phí cắt bao quy đầu dài](#)

[khám bao quy đầu](#)

[cách phá thai an toàn](#)

[chi phí điều trị sùi mào gà](#)

[khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu](#)

[khám bệnh xã hội ở hà nội](#)

[điều trị bệnh giang mai ở đâu hà nội](#)

[khám và chữa bệnh lậu ở đâu](#)

[trị hôi nách ở đâu](#)

Tuy vậy, sẽ là không bình thường khi cô bé của bạn có những biểu hiện trong bài viết này, vì ví dụ biểu hiện cho thấy bạn đang bị nhiễm trùng vùng kín:

Thay đổi màu sắc, mùi hay số lượng dịch tiết ra từ âm đạo: dịch màu vàng hoặc trắng đục, bốc mùi hôi, chảy vô cùng nhiều;

Ngứa ngáy hoặc kích ứng âm đạo;

- Cảm giác đau thời gian giao hợp;
- Rát, buốt những khi đi tiểu;
- Xuất huyết vùng kín nhẹ.

Hãy đi khám bác sĩ liền ví như bạn tạo thành các dấu hiệu trên, đặc biệt khi:

Bạn đã từng bị nhiễm trùng âm đạo;

Bạn từng hay đang quan hệ tình dục không an toàn: làm chuyện ấy với rộng rãi đối tác, không sử dụng phương pháp bảo vệ STD lúc làm chuyện ấy, làm chuyện đó mồm hay hậu môn...

- Bạn từng hoàn thành một đợt chữa viêm vùng kín với thuốc ngăn ngừa nấm đàn ông ko kê đơn, tuy nhiên những dấu hiệu nhiễm trùng ko hết hẳn;
- Bạn đang mắc phải sốt, ớn lạnh hoặc đau vùng chậu.

Tham khảo: triệu chứng viêm nhiễm phụ khoa nặng

Tiết dịch vùng kín không bình thường cùng với biểu hiện đau đón vùng chậu, sốt... cho phát hiện bạn có thể nhiễm phải sản phụ khoa

# Lý do dẫn đến tình hình âm đạo bị nhiễm trùng

Một số lý do dẫn tới viêm cô bé có thể bao gồm:

## Một. Viêm vùng kín vì nấm quý ngài (Candida)

Nhiễm trùng cô bé do nấm Candida cô bé là bệnh lý gây nên bởi một loài nấm boy. Ngoài việc mang môi trường âm hộ, candida còn sống trong mồm cũng như da tiêu hóa của tất cả mọi người.

Vấn đề nấm quý ông hiện diện trong môi trường âm đạo là vô cùng bình thường. Vậy, tác nhân nào ảnh hưởng làm cho chúng gây nên tình hình viêm trùng? lời giải đáp là: tình trạng nhiễm khuẩn xảy ra lúc lượng nấm candida tăng lên đáng nhắc sau 1 ảnh hưởng từ bên ngoài.

Đó là, một phụ nữ mắc phải viêm đường tiết niệu cùng với cần dùng thuốc kháng sinh để điều trị. Những chiếc thuốc này là hung thủ tiêu diệt những virus “thân thiện” sở hữu cô bé, sở hữu chức năng giữ cho nấm quý ông ở tình hình cân bằng.

Kết quả là, nấm con trai lớn mạnh vượt mức thông thường và dẫn tới tình hình nhiễm trùng. Bên cạnh kháng sinh, các nguyên nhân có khả năng khiến đảo lộn sự cân với này gồm có bầu, quá trình biến đổi nồng độ hormone cùng với bệnh đái tháo đường.

Biểu hiện không khó nhận biết của viêm nhiễm âm đạo do nấm con trai là âm hộ tiết dịch đặc, màu trắng ngà cùng với không có mùi. Bên cạnh đó, bệnh còn làm cho vùng kín cũng ví dụ vùng kín ngứa ngáy cùng với đỏ, đôi khi sưng phình cả trước thời gian bắt đầu tiết dịch. Khu vực da phía trên cô bé cũng phát triển thành khô rất buốt, khiến cả khu vực âm hộ bị nóng, buốt mỗi khi đi tiểu.

## 2. Viêm âm đạo do virus

Nhiễm trùng âm hộ bởi virus (BV) là bệnh nhiễm khuẩn âm hộ phổ biến nhất tại phái yếu trong tuổi sinh sản. Đây là bệnh gây ra vì quá trình hài hòa của một vài vi rút thường sống trong âm đạo. Tương tự với nấm candida, các vi khuẩn này phát triển quá độ, làm quá trình cân bằng pH vùng kín gặp phải mất cân bằng và khiến cho toàn bộ khu này viêm.

Thời gian mắc phải vùng kín bị viêm bởi virus, bạn sẽ cảm nhận được dịch cô bé có mùi không bình thường (thường là mùi tanh), loãng và có màu trắng đục. Mùi này càng trở nên rõ ràng hơn dưới lúc đường tình dục.

Đỏ hoặc ngứa cô bé không hề là dấu hiệu thường gặp nhất của bệnh viêm âm đạo do vi khuẩn, trừ thời điểm người bệnh gặp phải đồng nhiễm trùng BV cùng với nấm đàn ông. Đặc biệt, một số người bệnh còn chưa có biểu hiện gì cho tới khi đi thăm khám phụ khoa đều đặn.

BV chẳng phải bệnh nhiễm khuẩn truyền nhiễm qua giao hợp, nhưng nó thường gặp tại những người bệnh có vận động tình dục thường xuyên. Các nguyên nhân nguy cơ làm cho hiện tượng viêm bởi vi rút bùng phát luôn là:

Đường tình dục sở hữu rộng rãi bạn tình

Đều đặn co rửa cô bé

- Hút thuốc lá

Vì BV là bệnh gây nên do virus chứ chẳng hề nấm đàn ông, cho nên, những dòng thuốc để điều trị nhiễm trùng âm đạo do nấm quý ông triệt để vô tác dụng sở hữu BV. Chẳng những vậy, vấn đề sử

dụng thuốc sai lệch còn có khả năng khiến biểu hiện bệnh thêm nặng nề.

### **3. Nhiễm trùng trichomonas, chlamydia cũng như viêm vì virus**

Trichomonas (bệnh truyền nhiễm qua giao hợp - STD)

Do 1 sinh vật đơn bào có tên Trichomonas vaginalis dẫn đến. Lúc sinh vật này xâm nhập đến cô bé, nó sẽ làm cho địa điểm đây tiết xuất dịch màu vàng xanh sủi hũu bọt cũng như có mùi hôi. Mặt khác, phụ nữ gặp phải viêm nhiễm âm hộ bởi Trichomonas vaginalis còn bị ngứa, đau cô bé cũng như âm đạo, nóng rát thời gian tiểu tiện, cảm thấy khó chịu ở bụng dưới cũng như cảm giác đau khi đường tình dục. Các dấu hiệu này thường nặng hơn dưới kỳ kinh nguyệt.

Loại nhiễm trùng ở âm đạo này đơn giản lây nhiễm qua đường tình dục. Vậy nên, để việc trị viêm sản phụ khoa đạt tác dụng tốt dài, cả người bệnh cùng với đối tác cần phải được điều trị cộng 1 lúc. Đồng thời, bắt buộc kiêng quan hệ tình dục tuyệt nhiên trong tầm 1 tuần dưới thời điểm dứt điểm bệnh.

Chlamydia

Là bệnh lý nhiễm trùng truyền nhiễm qua giao hợp phổ biến nhất. Thật chẳng may, hầu hết phụ nữ mắc phải nhiễm trùng chlamydia đều không hình thành biểu hiện, khiến vấn đề phỏng đoán bắt gặp đông đảo phức tạp. Một vài người nhòm thấy dịch vùng kín tiết ra lạ thường, bị ra huyết nhẹ (đặc biệt là sau thời điểm giao hợp bởi cổ dạ con siêu mềm), cảm giác đau tại khu vực bụng sau cùng với khu vực chậu.

Nhiễm trùng vì Chlamydia thường gặp nhất tại phái yếu trẻ (18 - 35 tuổi) với đa dạng bạn tình. Bệnh lý có khả năng được chữa với thuốc kháng sinh, song chuyên nghiệp nhất vẫn nên ngăn chặn bệnh với bí quyết giữ gìn chuyện vợ chồng khoa học (có một đối tác, sử dụng dụng cụ bảo vệ khi giao hợp...). Giống với Trichomonas, viêm vì Chlamydia cũng cần phải chữa cộng khi tại cả người bệnh bị lẫn bạn tình.

Viêm cô bé bởi vi khuẩn

Vi khuẩn cũng là nguyên do thường gặp dẫn tới bệnh viêm vùng kín. Dòng vi khuẩn phổ biến nhất là herpes simplex (HSV), gây nên tình hình nhiễm khuẩn herpes. Bệnh này có thể lây lan qua đường tình dục sủi hũu dấu hiệu cảm giác đau tất nhiên các vết loét tại nơi âm hộ. Mang các vết loét nằm ở trong âm hộ, chỉ có thể phát hiện khi thăm khám sản phụ khoa.

Không chỉ với bộ phận sinh sản, tình trạng nhiễm trùng “vùng kín” do herpes còn có nguy cơ nguy hiểm tới miệng - họng nếu bệnh nhân quan hệ bằng mồm.

Vi khuẩn gây ra viêm nhú ở người (Human papillomavirus - HPV)

1 nguồn lây truyền virus không giống ở cô bé là HPV. Chiếc vi rút này gây nên các nốt nhọt cóc tại vùng kín, trực tràng, âm đạo hoặc bẹn, làm cho người bệnh rất phiền toái. Chúng hay sủi hũu màu từ trắng đến xám, lắm lúc chuyển đến hồng hoặc tím. Vi rút HPV là một trong số nguyên do tốt nhất gây nên căn bệnh sản phụ khoa rất nguy hại là ung thư cổ tử cung

Không hề thời gian nào cũng có thể dòm thấy mụn nhọt cóc do HPV bằng mắt thường, cũng như vi khuẩn HPV chỉ được nhận biết khi làm theo xét nghiệm Pap (một xét nghiệm để chùng khoảng soát và kết luận ung thư cổ tử cung).

## 4. Viêm nhiễm âm đạo ko truyền nhiễm

Hiện tượng này ko hiếm gặp: một phái đẹp có thể gặp phải ngứa, rát, đặc biệt tiết dịch âm đạo nhiều tuy nhiên thời điểm khám thì không nhận thấy viêm nhiễm âm hộ. Lý do dẫn đến hiện tượng trên là bởi cơ thể bệnh nhân phản ứng, dị ứng hay kích thích do thuốc xịt, nước rửa cơ rửa vùng kín hay tampon, cốc "rụng râu", sản phẩm diệt tinh trùng... khu vực da xung quanh cô bé cũng có thể mắc cảm mang xà phòng thơm, kem dưỡng da, chất xoa trơn, bột giặt, nước xả vải... Cuối cùng, việc sử dụng những sản phẩm loại bỏ mùi, ngăn ngứa ngáy xoa không tính da trong thời gian dài cũng làm cho hiện tượng viêm vùng kín bùng phát.

Những dấu hiệu của bệnh này là âm hộ tiết dịch rộng rãi, ngứa, sở hữu màu từ vàng tới xanh. Bệnh lý thấy rộng rãi nhất tại phụ nữ hết kinh.

Tampon cùng với cốc nguyệt san có khả năng là tác nhân che giấu mặt gây ra hiện tượng viêm nhiễm ko truyền nhiễm

## 5. Viêm teo vùng kín

Viêm nhiễm teo cô bé được coi là chứng bệnh của liệu trình tiến hết kinh và hết kinh. Đây là 1 kiểu nhiễm trùng ko phát tán vì suy giảm nội tiết tố, sở hữu dấu hiệu âm đạo trở thành khô hay teo. Thủ thuật cắt bỏ buồng trứng, tình trạng cho con bú và dưới khi sinh, các cái thuốc như là chất kìm hãm aromatase (sử dụng trong chữa trị ung thư vú) hay Lupron Depot® (sử dụng trong trị lạc nội mạc tử cung) cũng là lý do khiến sụt suy giảm đáng kể cấp mức estrogen, dẫn tới tình hình teo âm đạo/âm hộ.

Thời gian bị nhiễm trùng teo âm hộ, bạn sẽ cảm giác cảm giác đau (nhất là thời điểm quan hệ tình dục), ngứa ngáy và đau rát vùng kín, đôi khi tiểu lắt nhắt và thường xuyên. Bệnh lý có khả năng chữa trị bằng những loại thuốc uống cũng đó là thuốc đặt âm hộ.

## Các nguyên do rủi ro

Với các yếu tố làm cho nâng cao nguy cơ tiến triển bệnh viêm cô bé, gồm:

Biến đổi nội tiết tố, hay tiếp diễn thời điểm người phụ nữ mang thai, sử dụng thuốc tránh thai, bước vào công đoạn tiền mãn kinh/mãn kinh, trải qua cuộc tiểu phẫu cắt phá buồng trứng...

Sinh hoạt tình dục thường xuyên, đặc trưng là đường tình dục mang phổ biến bạn tình, giao hợp không dùng bao cao su bảo vệ.

- Đang bị 1 tình hình nhiễm trùng lây nhiễm qua giao hợp.
- Sử dụng thuốc kháng sinh cũng như steroid.
- Sử dụng chất diệt tinh trùng để tránh thai.
- Bệnh giải tháo đàng.
- Sử dụng các sản phẩm dành giúp âm đạo thí dụ nước rửa làm sạch các chị em, xịt âm đạo, chất khử mùi âm đạo...
- Tụt rửa âm hộ thường xuyên.
- Dùng quần chíp ướt át hay bó sát.
- Sử dụng thiết bị dạ con (IUD) để tránh thai.

## Bí quyết kết luận viêm âm đạo

Tức thì thời gian với biểu hiện viêm phụ khoa, bạn bắt buộc đến bắt gặp y bác sĩ càng kịp thời càng chất lượng tốt. Để phỏng đoán tình trạng “cô bé” của bạn, chuyên gia sẽ thực hiện những bước sau:

Được xem lại bệnh sử: bác sĩ hỏi bạn về tiền sử nhiễm khuẩn âm hộ hay những bệnh lây nhiễm qua giao hợp mà bạn đã mắc.

Tiến hành thăm khám phụ khoa: y bác sĩ dùng 1 dụng cụ (mỏ vịt) để quan sát bên trong vùng kín, được coi vùng kín của bạn mang bị viêm nhiễm cũng như tiết dịch không bình thường không. Bạn chú ý là hạn chế sử dụng băng vệ sinh, làm chuyện ấy hay tụt rửa trước buổi thăm khám để chuyên gia phản hồi dịch cô bé 1 cách chính xác nhất.

- Thu thập loại để tiến hành xét nghiệm: trong khi khám sản phụ khoa, bác sĩ có thể thu thập một cái dịch tiết âm đạo hoặc cổ dạ con để khiến xét nghiệm. Kết trái sẽ giúp định vị loại viêm âm đạo mà bạn nhiễm bệnh.
- Thăm khám mức độ pH: y bác sĩ kiểm tra mức độ pH cô bé với phương pháp sử dụng que thử cấp độ pH hay giấy đo độ pH ở khu thành âm đạo. Độ pH tăng dài giúp dòm thấy bạn có thể mắc phải nhiễm trùng cô bé vì virus hay nhiễm trùng roi trichomonas. Mặc dù vậy, nên thêm các kiểm tra khác trước thời gian y bác sĩ đưa ra chẩn đoán cuối cùng.

Chuyên gia thu thập chiếc dịch âm đạo đem đi xét nghiệm để nhận thấy sớm tình trạng viêm vùng kín

## Bí quyết trị

Viêm nhiễm vùng kín là bệnh lý vì đa dạng cái sinh vật và điều kiện khách quan gây ra. Bởi vậy, mỗi dòng nhiễm trùng vùng kín sẽ có phương pháp trị khác nhau:

Viêm vì vi khuẩn: với dòng viêm nhiễm cô bé này, y bác sĩ sẽ kê đơn thuốc viên metronidazole sử dụng dạng uống, gel metronidazole hay kem xoa clindamycin.

Nhiễm trùng nấm men: bệnh lý hay được điều trị bằng thuốc xoa hoặc kem ngăn ngừa nấm ko kê đơn, chẳng hạn thí dụ miconazole, clotrimazole, butoconazole hoặc tioconazole. Bác sĩ cũng có thể kê toa thuốc kháng nấm, chẳng hạn ví dụ fluconazole.

- Nhiễm khuẩn trichomonas: Thuốc được chỉ định là metronidazole hoặc tinidazole.
- Viêm teo âm đạo: Estrogen - tại dạng kem, viên hay tấm đặt âm hộ - sẽ cho cải thiện hiệu quả tình hình này.
- Viêm ko bởi nhiễm trùng trùng: Để chữa trị bạn cần xác định chuẩn xác tác nhân dẫn đến kích ứng để giảm thiểu xa nó. Các yếu tố này có thể là nước rửa vệ sinh, bột giặt, nước xả vải, băng vệ sinh, tampon...

## Bí quyết phòng nhiễm trùng “vùng kín”

Để ngăn chặn nhiễm trùng cô bé nhắc riêng rẽ và viêm cô bé kể sơ lược, bạn bắt buộc thực hiện:

Giảm thiểu tắm bồn, nhất là bồn nước ấm và bồn tạo sóng. Thay thế do vậy, hãy tắm với vòi hoa sen.

Xả sạch xà phòng/sữa rửa sạch nách khỏi âm đạo dưới thời gian tắm. Không dùng xà phòng với đặc tính tẩy rửa mạnh, chẳng hạn ví dụ xà phòng với tác động loại bỏ mùi hoặc sát khuẩn, gel tắm tẩy tế bào chết kiểu hạt...

- Thường xuyên giữ âm đạo khô ráo để tránh kích ứng.
- Lau từ trước ra sau sau lúc đi vệ sinh: vấn đề khiến cho này nhằm giảm thiểu lây lan vi rút từ hậu môn tới cô bé.
- Dùng co rửa: âm hộ của phái đẹp không bắt buộc phương pháp làm cho sạch sẽ ngoài việc tắm rửa thường nhật. Việc tụt rửa nhiều lần chẳng các chưa có ích gì cho tình trạng nhiễm trùng âm hộ mà còn tiêu diệt những sinh vật với lợi cư trú trong vùng kín, bên cạnh đó làm cho tăng nguy cơ nhiễm trùng âm đạo. (4)
- Dùng bao cao su: Cả bao cao su dành cho bạn nam cũng như nữ giới đều cho bạn hạn chế mắc phải nhiễm khuẩn lây lan khi quan hệ tình dục.
- Mặc quần áo lót với vải cotton: Năm quý ngài tăng trưởng rất mạnh trong môi trường ẩm ướt. Vải cotton thoáng mát, thấm hút chất lượng phải sẽ tạo ra môi trường khô thoáng giúp âm đạo, hạn chế sự tăng trưởng của nấm cũng như vi khuẩn dẫn đến bệnh lý.

Sử dụng bao cao su là cách phòng tránh nhiễm trùng cô bé lây qua giao hợp hữu hiệu

## Câu hỏi sự liên quan

### Một. Viêm nhiễm vùng kín với nguy hại không?

Hầu hết các tình huống nhiễm bệnh không dẫn tới khúc mắc nặng giúp sức khỏe lúc được chữa trị đúng bí quyết. Mặt khác, nếu ko chữa viêm nhiễm cô bé triệt để, nhiễm khuẩn vùng kín có khả năng lây lan sang những cơ quan khu vực chậu không giống, gây ra tình trạng viêm nhiễm khu vực chậu (PID). Mặt khác, phái đẹp có âm đạo mắc phải viêm nhiễm quá nhiều sẽ tăng khả năng mắc những bệnh STD, chẳng hạn đó là chlamydia cũng như bệnh lậu.

Cuối cùng, mang nhiều khả năng bạn sẽ sinh con thiếu tháng nếu nhiễm BV (viêm vùng kín do vi khuẩn) thời gian đang có bầu. Chim đẻ non luôn nhẹ cân, không khó bị những vấn đề tính mạng về hô hấp, lưu thông, tiêu hóa, thần kinh... biến chứng đến quá trình tăng trưởng sức khỏe và trí não sau này.

Tham khảo: lý do gây viêm cô bé lúc mang thai

### 2. Hiện tượng viêm cải thiện thì có thể mang thai không?

Nhiễm trùng âm hộ cải thiện, dịch âm đạo ra nhiều sẽ khiến tắc nghẽn ống dẫn trứng, trở ngại trứng gặp tinh trùng. Thêm tới đó, môi trường cô bé gặp phải “phá hủy” sẽ vươn lên là mất đi cân bằng. Mặc dù tinh binh với bơi lên được cũng không thể sống ở đây. Do đó, xác suất có thai sẽ gặp phải suy giảm trầm trọng ở những phụ nữ gặp phải nhiễm trùng sản phụ khoa.

### 3. Chưa quan hệ có khả năng làm vùng kín gặp phải viêm nhiễm không?

Giả dụ bạn với suy nghĩ bệnh lý viêm nhiễm cô bé chỉ chọn tới các phụ nữ đã từng quan hệ tình dục, hãy biến đổi tức thì. Do lẽ, nhanh chóng cả trẻ tới nữ ở tuổi dậy thì, chưa đã từng sinh hoạt tình dục cũng có khả năng bị những bệnh lý sản phụ khoa, trong đó sở hữu viêm cô bé. Lý do là do thói quen rửa ráy âm hộ sai lầm cách, mặc quần áo lót quá chật, sử dụng băng làm sạch fake, tự tiện sử dụng những dòng thuốc đặt âm đạo mà ko hỏi ý kiến bác sĩ...

Coi thêm: nguyên nhân nhiễm trùng âm đạo ở trẻ tới

### 4. Quan hệ thời gian gặp phải nhiễm trùng cô bé sở hữu hại không?

Nếu bệnh viêm âm đạo của bạn là bởi các nguyên nhân lan truyền qua đường tình dục dẫn đến, phải

đặc biệt kiêng đường tình dục trong quá trình điều trị bệnh lý. Quan hệ tình dục trong lúc này chẳng những làm bạn không thoải mái mà lại làm các triệu chứng bệnh lý nặng hơn. Đồng thời, bạn còn có khả năng lây truyền bệnh giúp đối tác của mình.

Đối với các trường hợp viêm nhiễm ko lây nhiễm qua giao hợp, chẳng hạn như là nhiễm khuẩn nấm quý ngài mẫn tính (nhiễm nấm candida) hoặc viêm nhiễm do vi khuẩn, vấn đề giao hợp không làm cho triệu chứng bệnh lý không tốt đi. Cho nên, bạn không cần kiêng quan hệ ví như được kết luận bị hai bệnh này.

## **Trị dứt điểm chứng viêm nhiễm âm đạo tại Trung tâm phụ khoa**

Tụ hội bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng với được đầu TƯ đội ngũ máy móc hiện đại, Trung tâm sản phụ khoa BVĐK Tâm Anh ra đời mang mục tiêu chăm sóc tính mệnh phụ khoa toàn diện giúp con gái. Khu đây cung ứng dịch vụ thăm khám, giải thích và điều trị những bệnh lý sản phụ khoa, bên cạnh nhiễm trùng âm đạo còn mang nhiễm trùng lộ tuyến cổ dạ con, phì đại dạ con, lạc nội mạc dạ con, kinh nguyệt bị rối loạn, bệnh tại tuyến vú...

Nhiễm trùng âm hộ là bệnh “khó nói” của bạn gái. Vì vậy, bạn buộc phải chủ động thăm khám thời điểm dòm thấy tạo thành triệu chứng bệnh, hay chủ động khám phụ khoa 6 tháng/lần nhằm nhận thấy bệnh kịp thời cùng với được trị dứt điểm.